

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
“Vẻ đẹp đến từ sự thấu hiểu làn da”
Wellmaxx Việt Nam và hành trình cấp ẩm đa tầng cho làn da phụ nữ Việt

Hơn 30 năm tạo dựng và tôn vinh giá trị phụ nữ, Thương hiệu Dược mỹ phẩm Wellmaxx đến từ Đức đã góp phần thay đổi vẻ đẹp và cuộc sống của hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới.

Cùng tuyên ngôn “Vẻ đẹp đến từ sự thấu hiểu làn da”, Wellmaxx luôn tiên phong nghiên cứu và phát triển những sản phẩm chuyên biệt giúp khơi nguồn cảm hứng làm đẹp cho phụ nữ tại hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sự xuất hiện của Wellmaxx Việt Nam là một bước khởi đầu quan trọng trong công cuộc tôn vinh vẻ đẹp tiềm ẩn của phụ nữ Việt Nam. Giúp phụ nữ Việt phá bỏ định kiến về giới, từ đó phát huy tối đa năng lực và vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân để tự tin tỏa sáng. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc.

Để vượt qua được cái hanh khô của mùa đông trước khi tận hưởng cái nắng ấm của mùa xuân. Làn da phụ nữ Việt phải đối mặt với những vấn đề như mất độ ẩm, khô rát, nứt nẻ, bong tróc,... Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến làn da phụ nữ Việt kém son sắc vào dịp Tết đến Xuân về.

Công nghệ siêu cấp ẩm đa tầng của Wellmaxx chính là phải pháp hoàn hảo giúp phái đẹp Việt cấp ẩm tức thì cho làn da khô đến rất khô. Nền tảng của công nghệ này chính là bộ đôi Hyaluron Collagen Booster Serum và Hyaluron Moist Intense Gel Concentrate.

Mang trong mình thành phần Hyaluronic Acid đa phân tử cho khả năng cấp ẩm từ lớp biểu bì đến lớp hạ bì của làn da, đồng thời giúp nuôi dưỡng làn da ẩm mịn từ sâu bên trong. Ngoài ra, Công nghệ siêu cấp ẩm của Wellmaxx sẽ đảm nhiệm cả nhiệm vụ khóa ẩm, giữ chặt lớp màng ẩm của da và ngăn ngừa da khô từ bên trong. Đặc biệt, bộ đôi còn tái tạo vào bảo vệ màng Hydrolipid (hàng rào bảo vệ da) giúp da giữ được độ săn chắc, hồng hào và khỏe khoắn. Đây là điều mà những sản phẩm thông thường trên thị trường chưa làm được.

Thấu hiểu mọi làn da, Wellmaxx tin rằng công nghệ này sẽ giúp phụ nữ Việt vượt qua tiết trời hanh khô của ngày đông để đón một mùa xuân sắc son với làn da tươi trẻ, ẩm mịn và căng mọng.

Sự tiện lợi và hiệu quả tối ưu của công nghệ cấp ẩm đa tầng là lựa chọn hoàn hảo cho chị em phụ nữ bận rộn trong dịp cuối năm. Khi công việc và các dự án buộc phải “chạy đua” để kịp kết thúc trước thềm năm mới.

* Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Chị Lê Kim Ngân

Phụ trách truyền thông MdoC Việt Nam

Điện thoại: 098 168 16 34

E-mail: nganle@tthvietnam.vn